

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN**  
**Đ/c Tạ Yên Thị Lâm Hội - Bí thư Huyện Đoàn Bác Ái**  
**Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận khóa XV**

-----

***Kính thưa Lãnh đạo cơ quan UBMTTQVN tỉnh, chủ trì Hội nghị !***  
***Kính thưa cử tri !***

Tôi tên Tạ Yên Thị Lâm Hội, năm nay 32 tuổi, là UVBCH Tỉnh đoàn, HUV, Bí thư huyện Đoàn Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Quê quán tại thôn Là A, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, là người dân tộc Raglai.; hiện tôi sinh sống cùng gia đình tại xã Phước Đại, huyện Bác Ái.

Tôi rất vinh dự và vui mừng khi được cử tri nơi công và nơi cư trú tín nhiệm, đề cử và được Ủy ban MTTQVN tỉnh hiệp thương giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là vinh dự đối với cá nhân, đồng thời là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, cũng là cơ hội, thử thách để tôi tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho địa phương.

***Kính thưa quý cử tri, kính thưa các đ/c lãnh đạo !***

Qua theo dõi, nghiên cứu, tìm hiểu, tôi nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và ĐBQH. Tôi tin tưởng rằng, nếu được là ĐBQH, tôi sẽ có điều kiện cùng các đồng chí trong Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Ninh Thuận tham gia đóng góp với Quốc hội trong các hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Nếu được sự tín nhiệm của cử tri bầu làm ĐBQH khóa XV, tôi sẽ thường xuyên học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, không ngừng rèn luyện để giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; **đem hết trí tuệ, năng lực, tâm huyết** của mình phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm và lòng tin của cử tri. Với quyết tâm đó, tôi dự kiến nội dung Chương trình hành động của mình như sau:

*Thứ nhất*, tôi sẽ xây dựng các phương thức để lắng nghe ý kiến của nhân dân, cử tri, vì chỉ lắng nghe và thấu hiểu được tâm tư và nguyện vọng chính đáng của người dân thì mới có thể thực hiện tốt vai trò của người đại biểu do nhân dân bầu chọn. Tôi sẽ xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đi thực tế, lắng nghe ý kiến cử tri định kỳ để có cơ sở thực tiễn kiến nghị những vấn đề có liên quan trước Quốc hội, trước các cơ quan chức năng những đề xuất, tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Ngoài ra, tôi cũng sẽ xây dựng kênh tiếp thu ý kiến của cử tri, đặc biệt là cử tri trẻ trên mạng Internet.

*Thứ hai*, đề xuất những kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan chức năng quan tâm có những quyết sách phát huy trí tuệ của những trí thức trẻ để đóng góp cho sự phát triển của đất nước, của tỉnh nhà, đặc biệt quan tâm những người có

hoàn cảnh khó khăn; vấn đề nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên; chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế; kết nối các nguồn vốn cho thanh niên; chính sách hỗ trợ thanh niên yếu thế có cơ hội hòa nhập cộng đồng và phát triển một cách bình đẳng.

Đồng thời, bản thân sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đại biểu được Hiến pháp và pháp luật quy định, tích cực thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của cơ quan nhà nước, trong đó tập trung vào giám sát các chính sách lớn về dân tộc, tôn giáo, y tế, văn hóa, giáo dục, việc làm cho người lao động bảo vệ quyền và lợi ích hợp, chính đáng của cử tri.

*Thứ ba*, tôi rất quan tâm đến việc giảm nghèo bền vững, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đề xuất kiến nghị QH, Chính phủ tăng cường đầu tư các điểm sinh hoạt văn hóa lành mạnh; các điểm sinh hoạt dành cho các em thiếu nhi vùng nông thôn; tiếp tục quan tâm việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

*Thứ tư*, Là ứng cử viên nữ, tôi hiểu rất rõ các vấn đề do phụ nữ và trẻ em đặt ra, tôi mong rằng mình sẽ luôn là người đại diện để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của phụ nữ, của trẻ em. Tôi sẽ tham gia ý kiến cùng các vị đại biểu Quốc hội về những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế vùng gắn với công tác chăm lo các vấn đề an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo việc làm cho người lao động, chăm sóc sức khỏe cho người phụ nữ và trẻ em, quan tâm đến vấn đề giáo dục thanh-thiếu niên, vấn đề giới và phòng, chống bạo lực gia đình...

***Kính thưa Quý vị cử tri, Kính thưa các đồng chí lãnh đạo !***

Để làm tốt chương trình hành động, tôi hy vọng và mong muốn sự ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ban, ngành, đoàn thể; đặc biệt là cử tri, nhân dân nơi cư trú, nơi công tác và những địa bàn mà tôi ứng cử. Tôi xin hứa, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ thực hiện nghiêm túc chương trình hành động mà tôi đã báo cáo với quý cử tri, để bản thân có cơ hội được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho sự phát triển quê hương Ninh Thuận nói riêng và của đất nước nói chung.

Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm của quý cử tri tỉnh nhà để tôi có thể trúng cử và trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn quý cử tri đã dành thời gian lắng nghe và xin chúc các quý vị cử tri, các đồng chí lãnh đạo, sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

***Xin trân trọng cảm ơn./.***

**Người ứng cử**